



ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/ ๖ ๕๕๒๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
 ๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖๓
 ๓. แบบรายงานประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 ๔. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 ๕. ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้ายและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔) โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอย้ายระบุชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมได้ รวมทั้ง ผู้มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. แบบรายงานประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๒. คำร้องขอย้าย ตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๓. สำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
๔. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา (แนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา)
๕. เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖๓ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

โดยให้จัดเรียงเอกสารตามหัวข้อรายละเอียดตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ใส่เลขที่ลำดับหน้า และ/หรือติดสลิป แสดงให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและให้คะแนน

โดยจัดเรียงเอกสารตามข้อที่ ๑-๕ ตามลำดับ เป็นรูปเล่มเดียวกัน จำนวน ๘ เล่ม และให้ผู้
ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกหน้า

๖. เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ขอให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายตรวจสอบความเรียบร้อยในแบบคำร้องขอย้ายและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เมื่อยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว จะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสารประกอบการพิจารณา หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนที่ขอย้าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางส่งคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรูญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๙๙-๓๗๑-๐๘๗๓

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๙๑๖๘



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ด้วย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หนังสือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ในสัดส่วน ๑ ต่อ ๐) โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้อง เหลือตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับสัดส่วนที่กำหนดไว้ จำนวน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดสัดส่วนไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติครบตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔) หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมแนบ ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสาร/หลักฐาน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ กำหนด และเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อ สถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอย้ายระบุชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมได้ รวมทั้งผู้มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอ ย้ายเพิ่มเติมได้ โดยให้ส่งคำร้องขอย้ายที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย ซึ่งมี รายละเอียดตำแหน่งว่าง ดังนี้

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	เลขที่ตำแหน่ง/จ่ายตรง	จำนวนนักเรียน	ขนาด
๑	บ้านหัวฝาย	แม่สรวย	๕๐๒๘/๐๐๕๒๐๗๖	๑๕๙	เล็ก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรูญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒